

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๓ เดือน

พ.ศ.

๕๖

๒๕๖๗

พต.เดินหน้าขุดบ่อจิว

นอกเขตชลประทานในปี 57

สกัดปัญหาขาดน้ำเลี้ยงปลุกพืชเกษตร

5หมื่นบ่อ



นายสุรเดช เตียวตระกูล

กรมพัฒนาที่ดินยื่นหยัดสานต่อโครงการ“บ่อจิว” แหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทานในปีงบประมาณ 2557 สนองความต้องการการขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มอีก 50,000 บ่อ

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยผ่านกระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การให้ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่กรมพัฒนาที่ดินถือเป็นภารกิจหลักในการที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมพัฒนาที่ดินฯ ยืนยัน จะเดินหน้านำสานต่อโครงการ “บ่อจิว” แหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา เพื่อกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดจนขาดแคลนน้ำสำหรับภาคการเกษตรกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กรมฯได้งบประมาณสนับสนุนสร้างบ่อจิว 80,000 บ่อโดยกระจายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพื้นที่ทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณการกักเก็บน้ำโดยรวมไม่น้อยกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ดำเนินโครงการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นหนึ่งในการกักเก็บน้ำที่น้อมนำพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ทำให้มีบ่อจิวทั่วประเทศที่กรมพัฒนาที่ดินฯ ได้ดำเนินการขุดจนแล้วเสร็จไปแล้วมีทั้งสิ้น 1.5 แสนบ่อซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ มีเกษตรกรแสดงความจำนงต้องการบ่อจิวอีกกว่า 6 แสนบ่อทั่วประเทศ มากที่สุดคือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลจึงได้

อนุมัติงบประมาณปี 2557 ให้ดำเนินการขุดได้อีก 50,000 บ่อ

ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าช่วยสมทบเงินเพื่อดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นการพัฒนา

แหล่งน้ำขนาดเล็กได้คนละ 2,500 บาทต่อบ่อ หรือสนใจที่จะขุดบ่อ เพื่อใช้พื้นที่น้ำสามารถติดต่อยื่นเรื่องแจ้งความจำนงได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัด และหมอดินหมู่บ้านได้ทันที หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายเผยแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน 02-579 8515 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1760.